



อนุฯ สื่อสารมวลชน พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๒ ของไทยพีบีเอส

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ๒๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๓ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายนิพนธ์ นาคสมภพ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ เป็นประธาน โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

๑. พิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การแพร่ภาพกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาศึกษาและมีมติดังต่อไปนี้

(๑) อนุกรรมการฯ เห็นว่า การดำเนินงานของ ส.ส.ท. ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำเนินงานครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์

(๒) ส.ส.ท. มีเป้าหมายการสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงควรกำหนดกรอบการพิจารณาถึงความพึงพอใจของผู้รับสาร ความนิยม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย

(๓) ส.ส.ท. ได้มีการว่าจ้างบุคลากรจากองค์กรภายนอก มาร่วมจัดทำรายการเป็นจำนวนมาก คณะอนุกรรมการฯ จึงมีข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าวว่า ทาง ส.ส.ท. ได้มีการให้ความรู้ รวมไปถึงการอธิบายวัตถุประสงค์ของทาง ส.ส.ท. ให้กับบุคลากรและผู้รับจ้างให้เข้าใจในภารกิจหลักหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตรายการต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส.ส.ท.

(๔) กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่ประชาชนส่วนใหญ่ควรต้องทราบ เช่นกรณี ถ้าหลวงหรือเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช ทางอนุกรรมการฯ เห็นว่า ทางส.ส.ท. ควรพิจารณาขยายงานด้านถ่ายทอดสด ในการรายงานข่าวให้ครอบคลุม ด้วยความรวดเร็วในทุกสถานการณ์ และทุกเวลา

(๕) ในกรณีที่มีประเด็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจทั้งประเภทที่มีข่าวบิดเบือนมาก หรือส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ ทาง ส.ส.ท. ควรกำหนดภารกิจให้มีการนำเสนอด้วยการให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในช่วงที่ประชาชนและสังคมต้องการรับรู้

2. การรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานความคืบหน้าการตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



วสันต์ ภัยหลิกลี
ที่ปรึกษาฯคณะอนุกรรมการ

นายจตุรงค์ เสริมสุข
รองประธานคณะอนุกรรมการ



นายวรินทร์ เกี่ยมจรัส
อนุกรรมการ

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
อนุกรรมการ



นางสาววิวรรณ จตุรพิธ
อนุกรรมการ



นายไตรลจน์ นวะมรัตน์
อนุกรรมการ

โดยพบว่า สถานะของกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ได้รับบวสารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ...ไว้ในประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ ความว่า

“เพื่อกำหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนและตั้งหน่วยงานขึ้นมาทำหน้าที่กำกับดูแลความประพฤติของสื่อมวลชน”

ทั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า สารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ระบุไว้ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือการกำหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนและการตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการคุ้มครองเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน การกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชนองค์กรวิชาชีพ และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อให้ปฏิบัติตามจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังเห็นว่า ในการกำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมฯ นั้น ควรต้องมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน เพราะภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ คือ การให้บริการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ไม่ใช่กิจการสื่อสารมวลชน จึงต้องมีความสมดุลและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ด้วยเหตุนี้จึงเสนอให้เปลี่ยนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นสำนักนายกรัฐมนตรีแทน ด้วยเหตุที่ว่า สำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่ได้มีภารกิจโดยตรงในการขับเคลื่อนในการร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว